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วรำภรณ์ เทียนเงิน 
 
          หนึ่งในคนรุ่นใหม่ นักกฎหมายท่ีเข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัวท าสวนล าไย ในจ.ล าพูน และได้มีการ
พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์และสร้างเรื่องราวของแบรนด์ จึงผลักดันให้แบ
รนด์กลายเป็นท่ีรู้จักอย่างมากกับตลาดในประเทศไทยรวมถึงตลาดส่งออก 
 
          "เอกสิทธิ์ จันทกลาง" ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ชาสมุนไพรอบน้ าผึ้ง "ตราแสงผึ้ง" เปิดเผยว่า 
ครอบครัวได้ท าธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกล าไย ท่ี จ.ล าพูน โดยได้ส่งออกล าไยอบแห้งส่งออกไปต่างประเทศ
เป็นเวลานานหลายปี ต่อมาธุรกิจล าไยได้ประสบกับปัญหาราคาสินค้าตกต่ าอย่างมาก ท าให้ตนเองท่ีได้เรียน
มาทางด้านกฎหมาย ตัดสินใจท่ีจะเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจท่ีบ้านและต้องการขยายแปรรูป พร้อมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ ์
 
          ท้ังนี้ ได้สร้างชาสมุนไพรอบน้ าผึ้ง โดยน าสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวคือสมุนไพรซึ่งอยู่ในพื้นท่ีจ านวนมากน ามา
สร้างเป็นสินค้าโดยผสมกับน้ าผึ้งจากดอกล าไย และถือเป็นรายแรกๆ ในประเทศ แบรนด์มีเรื่องราวของ
สินค้าท่ีมาจาก จ.ล าพูน เป็นแหล่งปลูกล าไยมากสุดและเป็นแหล่งท่ีมีน้ าผึ้งจากดอกล าไยเป็นแหล่งหลักใน
ประเทศ 
 



 

          ขณะเดียวกันหลังจากได้เปิดตัวชาอบน้ าผึ้งจากดอกล าไยเข้ามาสู่ตลาดแล้ว จึงสนใจท่ีจะต่อยอด
และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังการขยายสินค้าสู่กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม และสินค้าสมุนไพรท่ีไม่ใช่ยา 
ท้ังสบู่และเครื่องส าอาง โดยในปัจจุบันสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งแต่ละแบบของสินค้าจะมี
เอกลักษณ์ท่ีพิเศษและไม่เหมือนใคร 
 
          ส าหรับสวนล าไยของฟาร์มจะมีพื้นท่ี 200 ไร่ และได้มีพัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้เป็นฟาร์มท่ีมีมาตรฐาน
ควบคู่กัน ท าให้ได้รับการรับรอง GAP จากหน่วยงานภาครัฐ จึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสู่ตลาด
และเป็นน้ าผึ้งท่ีมีมาตรฐาน ส่วนช่องทางจ าหน่ายหลักจะอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด รวมถึงอยู่ในคิง เพาเวอร์ ภายใน
สนามบิน และมีการส่งออกไปในจีนและไต้หวัน ซึ่งถือว่าตลาดในต่างประเทศให้การตอบรับท่ีดี 
 
          "เอกสิทธิ์" กล่าวว่า การเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเข้ามาท าการเกษตรได้มีการศึกษาข้อมูลและพัฒนาธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมถึงการมุ่งสร้างแบรนด์สินค้าสู่ลูกค้าและท าให้สินค้ามีความแตกต่าง มีเรื่องราวและความโดด
เด่น เพราะการมีผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างนั้นถือเป็นจุดแข็งส าคัญของแบรนด์และไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบ
ได ้
 
          อีกท้ังสิ่งท่ีตนเองได้ยึดมาตลอดในการบริหารจัดการฟาร์ม จะอยู่ท่ีการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีไม่ได้มุ่งขยายฟาร์มให้มีขนาดใหญ่โต แต่จะบริหารจัดการให้ทุกอย่างมีความเหมาะสมทุกด้าน และเป็น
ผลดีต่อทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจะช่วยท าให้การเกษตรมีความย่ังยืน 
 
          "โอกาสสินค้าเกษตรในประเทศ ไทยมีอีกมากและปัจจุบันจ านวนผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดในประเทศ บางส่วนมีปัญหาสินค้าจากแห่งอื่นเข้ามาปลอมปนสินค้าเกษตรไทย แต่
ผู้ประกอบการไทยจะต้องมุ่งสร้างแบรนด์ การสร้างสินค้าท่ีมีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการ
น าเสนอจุดเด่นของสินค้า เพื่อท าให้ลูกค้าจดจ าแบรนด์มากท่ีสุด" เอกสิทธิ์ กล่าว 
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